



สารสัน

เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ศาสนาพุทธเป็นอารยธรรมสำคัญของโลก ซึ่งมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ตามฉันทามติของผู้นำชาวพุทธทั่วโลก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงเป็นที่เทิดทูลของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ดำรงตำแหน่ง “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”

ด้วยคุณูปการของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเป็นผู้ดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกตระหนักถึง ความสำคัญและได้น้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติควบคู่กับการศึกษา หรือ สิกขา ซึ่งหมายถึง การฝึกฝนให้ชีวิตดำเนินไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม โดยการทำให้ชีวิตดำเนินไปในวิถีที่นำมาซึ่งประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ในฐานะพลเมืองโลก เพราะการศึกษาที่แท้คือ การพัฒนาชีวิตบุคคลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยกันกับการสร้างสรรค์อารยธรรมที่ยั่งยืน โดยการสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญด้านวัตถุกับจิตใจ

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉลิมฉลองเจริญพระชนมายุวัฒนมังคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบรอบ ๑๐๐ ปี อีกทั้งสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (International Council for the Day of Vesak: ICDV) ได้รับการรับรองสถานะให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษ (Special Consultative Status) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาควิชาในนามมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีในความสำเร็จดังกล่าวของรัฐบาล และคณะสงฆ์ไทย โดยการนำของ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประธานสมาคม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและประธานกรรมการดำเนินการจัดการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ และใคร่ขอร่วมอนุโมทนาให้การดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับเป็น ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เพื่อให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อไปอย่างมั่นคง อันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนารวมถึงการประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมไปสู่เวทีโลก เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและได้น้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติให้ เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมโลกสืบไป

นายณรงค์ ชวสินธุ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่